



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกระบุรี
อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา

งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัด

โทร. 0-7649-1690

www.kura.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนการดำเนินงานให้จัดทำไว้แล้วเสร็จภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงิน สละสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน อื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำแผนไปใช้ได้ถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ จึงประกาศเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสุวรรณา มีเพียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

คำกล่าวนำ

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ดำเนินจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปี กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตำบลคุระได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งที่เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระที่ดำเนินการโดย งบประมาณของหน่วยงานอื่น ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของแต่ละปีงบประมาณ

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา สมาชิกสภาฯ ส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน วางแผน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ จักได้นำแผนการดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพื่อความสุขของ ประชาชนในท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคุระต่อไป

อนุมัติ

(ลงนาม) 

(นางสุวรรณา มีเพียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย

งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑	
บทนำ	๑
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๒
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๓
ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม	๕
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)	๖
บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)	๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	
แผนงานการเกษตร	๙
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๑
แผนงานการศึกษา	๑๒
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และพัฒนาบุคลากร	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๗
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการกีฬา	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๒๑
แผนงานสาธารณสุข	๒๒
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒๔
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒๙
แผนงานงบกลาง	๓๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
แผนงานการเกษตร	๓๔
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.๐๒/๑)	
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๓๕
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา	๓๘
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๓๙
ประเภทครุภัณฑ์เกษตร	๔๐

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้หน้าที่บริการสาธารณะ พื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติการขององค์กรบริหารส่วนตำบลครุระมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลครุระได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง ๕ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลครุระ พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๐๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลครุระ โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครุระ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลครุระขึ้น และเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น และมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครุระ มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวผลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการ ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนก รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการใน พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะ มีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้ งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ หน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับงบการบริหารส่วนจังหวัด ให้ รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มี ลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ จากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

๑.๓.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการ พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน อื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๓.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันที่ ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ ๓ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเก็บรวบรวมโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบล และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย

- ๑) บทนำ
- ๒) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ๓) ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- ๔) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย

- ๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑)
- ๒) บัญชีโครงการ/กิจกรรมงบประมาณ (ผด.๐๒)
- ๓) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนา

ท้องถิ่น (ผด.๐๒ /๑)

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนชนมท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล
๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)

แบบ ผด.๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. ๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐)

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)

แบบ ผด. ๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ(บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

๒.๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.๐๒/๑)

แบบ ผด.๐๒/๑ เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมี ลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ(บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

(แบบ ผด.๐๑)

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ					
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๑.๗๒	๑๐,๐๐๐	๐.๐๔	กองช่าง
รวม	๑	๑.๗๒	๑๐,๐๐๐	๐.๐๔	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว					
๒.๑ แผนงานการเกษตร	๓	๕.๑๗	๑๓๐,๐๐๐	๐.๕๔	สำนักปลัด
รวม	๓	๕.๑๗	๑๓๐,๐๐๐	๐.๕๔	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม					
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๑.๗๒	๑๕๐,๐๐๐	๐.๖๒	สำนักปลัด
๓.๒ แผนงานการศึกษา	๕	๘.๖๒	๕,๔๙๒,๒๐๐	๒๒.๗๒	กองการศึกษาฯ
๓.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๘	๑๓.๗๙	๖๔๐,๐๐๐	๒.๖๕	กองการศึกษาฯ
รวม	๑๔	๒๒.๑๔	๖,๒๘๒,๒๐๐	๒๕.๙๙	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากร					
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๙	๑๕.๕๒	๒,๑๐๐,๐๐๐	๘.๖๙	สำนักปลัด
รวม	๙	๑๕.๕๒	๒,๑๐๐,๐๐๐	๘.๖๙	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการกีฬา ๕.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๕.๒ แผนงานสาธารณสุข ๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๕.๔ แผนงานการรักษาสภาพความสงบภายใน ๕.๕ แผนงานงบกลาง	๓	๕.๑๗	๒๘๐,๐๐๐	๑.๑๖	กองการศึกษาฯ
	๓	๕.๑๗	๓๔๐,๐๐๐	๑.๔๑	สำนักปลัด
	๑๐	๑๗.๒๔	๕๓๐,๐๐๐	๒.๑๙	สำนักปลัด
	๒	๓.๔๕	๒๔๐,๐๐๐	๐.๙๙	สำนักปลัด
	๑๐	๑๗.๒๔	๑๔,๑๘๑,๓๔๘	๕๘.๖๖	สำนักปลัด
	รวม	๒๘	๔๘.๒๘	๑๕,๕๗๑,๓๔๘	๖๔.๕๑
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖.๑ แผนงานการเกษตร	๓	๕.๑๗	๘๐,๐๐๐	๐.๓๓	สำนักปลัด
	๓	๕.๑๗	๘๐,๐๐๐	๐.๓๓	
	๕	๑๐.๐๐	๒๔,๑๗๓,๕๔๘	๑๐๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น	๕	๑๐.๐๐	๒๔,๑๗๓,๕๔๘	๑๐๐.๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม / งบประมาณ
(แบบ ผด.๐๒)

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔											
						พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔			
๑	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (k)	เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (k) ให้กับผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างของ อบต.คุระ	๑๐,๐๐๐	อบต.คุระ	กองช่าง												

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓							
						ท.ศ. พ.ย. ๖.๓.	ม.ค. ก.พ. มี.ค.	เม.ย. พ.ค. มิ.ย.	ก.ค. ส.ค. ก.ย.				
๑	โครงการส่งเสริมการค้าดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการค้าดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมอบรม ศึกษาดูงาน โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๗๑ ลำดับที่ ๒	๕๐,๐๐๐	อบต.คุระ	สำนัก งานปลัด								
๒	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งปลับปลิงธาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งปลับปลิงธาร โดยจัดอบรมให้ความรู้ การดูแลฟื้นฟูปลับปลิงธาร หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๗๒ ลำดับที่ ๕	๕๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล คุระ	สำนัก งานปลัด								

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔												
						พ.ศ. ๒๕๖๓	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓	โครงการสำรวจแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลคุระ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ตำบลคุระ ศึกษาและสำรวจข้อมูลแหล่ง ท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งกิจกรรม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๗๓ ลำดับที่ ๙	๓๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล คุระ	สำนัก งานปลัด													

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓				พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	จัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี ต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันสำคัญและงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ, วันแม่แห่งชาติ, วัน เฉลิมพระชนมพรรษา, วันชาติ ฯลฯ ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๕ ลำดับที่ ๑	๑๕๐,๐๐๐	บริเวณที่ว่าการ อำเภอกระบุรี	สำนักงาน ปลัด														

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓					พ.ศ. ๒๕๖๔								
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คุระ	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน และโครงการกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้า ๔ ลำดับที่ ๒	๑,๔๓๒,๒๐๐	ศพต.อบต.คุระ	กอง การศึกษาฯ														
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าหรือบริการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นในการจัดทำโครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๗๗ ลำดับที่ ๔	๑๕๐,๐๐๐	ศพต.อบต.คุระ	กอง การศึกษาฯ														

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔														
						พ.ศ. ๒๕๖๓	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก และภายใน ศพต. อบต. คุระ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก และภายใน ศพต. อบต. คุระ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้า ๔ ลำดับที่ ๑	๕๐,๐๐๐	ศพต.อบต.คุระ	กอง การศึกษาฯ															
๔	โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ จัดซื้อจัดจ้างในการสร้าง สนามเด็กเล่น เครื่องเล่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการดำเนิน โครงการ จัดซื้อจัดจ้างในการสร้าง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๗๘ ลำดับที่ ๘	๑๐๐,๐๐๐	ศพต.อบต.คุระ	กอง การศึกษาฯ															
๕	เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) จำนวน ๙๔๐ บาท อัตราเมื่อ ละ ๒๐ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) จำนวน ๙๔๐ บาท อัตราเมื่อ ละ ๒๐ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๓,๗๖๐,๐๐๐	โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	กอง การศึกษาฯ															

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๓.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔									
						พ.ศ. ๒๕๖๓	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการจัดอบรมจริยธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการจัดอบรมจริยธรรม เช่น ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๑	๕๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล คุระ	กอง การศึกษาฯ					↔					
๒	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เช่น ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๒๐	๓๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล คุระ	กอง การศึกษาฯ										↕
๓	โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เช่นค่าจ้างเหมาค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งเวที ค่าของรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.	๑๐๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล คุระ	กอง การศึกษาฯ							↕			

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๔	โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์และผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุ เช่น ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่ง เวที ค่าของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียง ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้า ๖ ลำดับที่ ๑	๖๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล คุระ	กอง การศึกษาฯ							↕							
๕	โครงการสืบสานประเพณี วันสภพเดือนสิบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีวันสภพ เดือนสิบ เช่น ค่าจ้างเหมาการจัดทำ รถกระจาด ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้า ๗ ลำดับที่ ๓	๔๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล คุระ	กอง การศึกษาฯ														↕
๖	โครงการสืบสานประเพณี ชักพระเนื่องในวันออกพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีชักพระเนื่อง ในวันออกพรรษา เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำ เรือพระ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้า ๘ ลำดับที่ ๕	๕๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล คุระ	กอง การศึกษาฯ							↕							

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓					พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๗	โครงการแพทย์ชนพรชชา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ แพทย์ชนพรชชา เช่น ค่าจ้างเหมา ค่าดอกไม้ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้า ๘ ลำดับที่ ๔	๓๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล คุระ	กอง การศึกษาฯ															
๘	เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็น สาธารณประโยชน์	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนเมล็ดพันธุ์พืชที่ ตำบลคุระ จำนวน ๑๒ แห่ง ๑. ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายอบรมจริยธรรม และสอบวัดผลการเรียนรู้ศาสนาอิสลาม จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๒๕๒ ลำดับที่ ๑๑ ๒. ค่าใช้จ่ายเดือนรอมฎอน จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๒๕๓ ลำดับที่ ๑๗	๒๘๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล คุระ	กอง การศึกษาฯ															

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และพัฒนาบุคลากร

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔										
						ต.พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ คำนวณค่าสำหรับกรรมการเลือกตั้ง ฯลฯ	๕๐๐,๐๐๐	ตำบลบ้าน ตำบลคุระ	สำนัก งานปลัด		↔											
๒	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ สำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลคุระ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคุระให้มีประสิทธิภาพและทันต่อเทคโนโลยี ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๐ ข้อที่ ๖	๘๐๐,๐๐๐	สนง. อบต.คุระ	สำนัก งานปลัด								↔					

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔												
						พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๓	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของ อบต. ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ หน้าที ๙ ข้อที่ ๒	๒๐๐,๐๐๐	อบต. คุระ	สำนักงาน ปลัด													
๕	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติราชการและป้องกันการทุจริต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร ในการปฏิบัติราชการและป้องกันการทุจริต ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ หน้าที ๑๐ ข้อที่ ๕	๕๐,๐๐๐	อบต. คุระ	สำนักงาน ปลัด													

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔													
						พ.ศ. ๒๕๖๓	ต.ค. พ.ย. ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย. พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๖	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน เพื่อจัดประชุม ประชาคมท้องถิ่น คณะกรรมการ คณะทำงานต่างๆ เกี่ยวกับจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๕ ลำดับที่ ๑	๓๐,๐๐๐	๑๒ หมู่บ้าน ตำบลคุระ	สำนักงาน ปลัด														
๗	โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติ งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ การปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - LAAS) การจัดเก็บรายได้ การเงินการคลัง ฯลฯ ให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานของ อบต. ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๐ ข้อที่ ๕	๒๐๐,๐๐๐	อบต.คุระ	กองคลัง														

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔												
						พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๓	ม.ค.	ก.พ.	มี.ย.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ตามกฎหมายพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๙ ลำดับที่ ๑๓	๓๐๐,๐๐๐	อบต.คุระ	กองคลัง													
๙	โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกบริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ นอกสถานที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๐ ข้อที่ ๔	๒๐,๐๐๐	อบต.คุระ	กองคลัง													

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการกีฬา

๕.๑ แผนงานการพัฒนาระบบและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓												
						พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๔	พ.ศ. ๒๕๖๕	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘							
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล (อบต.คุระบุรี) กีฬา อุต. คุระบุรี สัมพันธ์ด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล (อบต.คุระบุรี) กีฬา อุต. คุระบุรี สัมพันธ์ด้านยาเสพติด ในการจัดการกีฬาระดับตำบล กีฬา อุต. คุระบุรี สัมพันธ์ด้านยาเสพติด ค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	อบต. คุระบุรี	กอง การศึกษา													
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล (อบต.คุระบุรี)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล (อบต.คุระบุรี) กีฬา อุต. คุระบุรี สัมพันธ์ด้านยาเสพติด "ตำบลยาเสพติด" ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔	๑๕๐,๐๐๐	รร.บ้านเตรียมตำบลคุระบุรี	กอง การศึกษา													
๓	โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับตำบล (อบต.คุระบุรี)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาระดับตำบล (อบต.คุระบุรี) กีฬา อุต. คุระบุรี สัมพันธ์ด้านยาเสพติด "ตำบลยาเสพติด" ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๕	๓๐,๐๐๐	อบต. คุระบุรี	กอง การศึกษา													

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการกีฬา

๕.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓													
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือหญิง พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๙๖ ลำดับที่ ๑	๕๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล คุระ	สำนักงาน ปลัด														
๒	โครงการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ เช่น การประชาสัมพันธ์ การป้องกัน การควบคุม ระวังการระบาดของโรค ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้า ๓ ลำดับที่ ๑	๕๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล คุระ	สำนักงาน ปลัด														

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๓	เงินอุดหนุนเอกชน โครงการอุดหนุนสำหรับบริการ ดำเนินงานตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๙๗ ลำดับที่ ๕	๒๔๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล คุระ	สำนักงาน ปลัด															

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการกีฬา

๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔										
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการงานวันแต่งโม้และของดีอำเภอกระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแต่งโม้และของดีอำเภอกระบุรี จ่ายเป็นค่าออกเรือน การจัดนิทรรศการ จัดชุดการแสดงบนเวที ค่าของขวัญ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ในงาน ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้า ๑๒ ลำดับที่ ๔	๓๐,๐๐๐	หน้าที่ว่าการอำเภอกระบุรี	สำนักงานปลัด				↕										
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๑๐๑ ลำดับที่ ๓	๕๐,๐๐๐	อบต.คุระ	สำนักงานปลัด					↕									

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓	โครงการเพิ่มศักยภาพเด็ก และเยาวชนตำบลสุระ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่ม ศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลสุระ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ ค่าใช้ จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๑๐๑ ลำดับที่ ๗	๕๐,๐๐๐	อบต.สุระ	สำนัก งานปลัด														
๔	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชนตำบลสุระ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ พัฒนาครอบครัวตำบลสุระ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ ค่าใช้ จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๑๐๑ ลำดับที่ ๕	๑๐๐,๐๐๐	อบต.สุระ	สำนัก งานปลัด														

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔									
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ย.	พ.ค.	เม.ย.	ก.ค.	ก.ย.	
๕	โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพคนพิการและ ผู้ดูแลคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแล คนพิการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ ค่าใช้ จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้า ๘ ลำดับที่ ๒	๓๐,๐๐๐	อบต.คูระ	สำนัก งานปลัด								↕		
๖	โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพผู้ด้อยโอกาส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ส่งเคราะห์ ส่งเสริม และสนับสนุนการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ ค่าใช้ จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้า ๙ ลำดับที่ ๓	๒๐,๐๐๐	อบต.คูระ	สำนัก งานปลัด								↕		

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	พ.ศ. ๒๕๖๓				พ.ศ. ๒๕๖๔								
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๗	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาสตรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา สตรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ ค่าใช้ จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้า ๑๑ ลำดับที่ ๒	๓๐,๐๐๐	อปต.คูระ สำนัก งานปลัด												↕	
๘	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ ประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม อาชีพแก่ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่าย ค่าสถานที่ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดทำ โครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้า ๑๑ ลำดับที่ ๓	๕๐,๐๐๐	อปต.คูระ สำนัก งานปลัด													↕

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔										
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๙	โรงเรียนผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในภาคศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าถ่ายเอกสารค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้า ๘ ลำดับที่ ๑	๑๐๐,๐๐๐	อบต.คุระ	สำนัก งานปลัด													
๑๐	ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้า ๑๐ ลำดับที่ ๑	๓๐,๐๐๐	อบต.คุระ	สำนัก งานปลัด													

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการกีฬา

๕.๔ แผนงานการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔											
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการจัดตั้ง/สนับสนุนกิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญห อุบัติเหตุทางถนน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ การจัดตั้ง/สนับสนุนกิจกรรมการป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุที่เหตุทางถนน (ปีใหม่, สงกรานต์) เช่น ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่ม, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์, ค่าตอบแทนสำหรับ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานตาม จุดบริการประชาชน ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๙๕ ลำดับที่ ๖	๑๒๐,๐๐๐	หน้า รพ.สต. เตรียม ม.๔ ตำบลคุระ	สำนักงาน ปลัด												
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร บริหารส่วนตำบลคุระ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่า แผนพับ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๑	๑๒๐,๐๐๐	อาคาร สนง. ทต. คุระบุรี	สำนักงาน ปลัด												

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการกีฬา

๕.๕ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	พ.ศ. ๒๕๖๔															
					ท.ศ. ๒๕๖๓	ค.ศ. พ.ย. ๖๓	ก.พ. ๖๓	เม.ย. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓										
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับ อบท. โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได	๙,๕๒๕,๖๐๐	สำนักงาน รับผิดชอบ สำนัก งานปลัด	←															
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ อบท. แล้ว	๒,๔๙๒,๔๐๐	ผู้พิการ สำนัก งานปลัด	←															
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แก่ผู้สูงอายุที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วโดยมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพคนละ ๕๐๐ บาท ต่อเดือน ครบทั้ง ๑๒ เดือน	๑๓๘,๐๐๐	ผู้สูงอายุ สำนัก งานปลัด	←															

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ ตามประกาศคณะ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อบต. ขนาดใหญ่ สมทบไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐	๓๐๐,๐๐๐	อบต.คุระ	สำนัก งานปลัด														
๕	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการ ประชาชนออม ๑ ส่วน อบต. สมทบ ๑ ส่วน และรัฐบกลสมทบ ๑ ส่วน โดยในส่วนของ อบต.ควรมีจำนวนเท่า ที่ประชาชนจ่ายเข้ากองทุนและไม่ ควรมเกิน ๓๖๕ บาทต่อคนต่อปี	๑๐๐,๐๐๐	อบต.คุระ	สำนัก งานปลัด														
๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหา เกี่ยวกับจราจรจราจรที่ประชาชนได้รับ ประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สวมหมวกนิรภัย ตรวจป้ายจราจร กระบอกโค้งจราจร กระบอกไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ยางชะลอความเร็ว ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	อบต.คุระ	สำนัก งานปลัด														

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔												
						พ.ศ. ๒๕๖๓	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ค.ย.	
๗	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ โดยคำนวณในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าตอบแทนพนักงาน และเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	๒๖๑,๖๘๘	อบต.คุระ	สำนัก งานปลัด													
๘	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ ๑ ของประมาณการรายรับ ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๓๓๓,๑๖๐	อบต.คุระ	สำนัก งานปลัด													
๙	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	เพื่อจ่ายเป็นงบสมทบกองทุนเงินทดแทนตาม พรบ.เงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่ นายจ้าง ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของค่าจ้างทั้งปี (มกราคม - ธันวาคม)	๑๐,๕๐๐	อบต.คุระ	สำนัก งานปลัด													

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔											
						พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔		
๑๐	สำรวจจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ในกรณีจำเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี และนำไปใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนการเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย	๑,๐๐๐,๐๐๐	อบต.คุระ	สำนัก งานปลัด												

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.					
๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้าง ทางถนนในพื้นที่ตำบลคูระ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์สองข้างทางถนนในพื้นที่ตำบลคูระ เช่น เก็บขยะ ตัดหญ้า ปลูกดอกไม้ ฯลฯ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้า ๕ ลำดับที่ ๒	๓๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล คูระ	สำนักงาน ปลัด																
๒	โครงการปลูกป่าในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกป่า ในชุมชน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเป็น การเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวให้แก่พื้นที่ตำบล คูระ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๑๑๑ ลำดับที่ ๓	๒๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล คูระ	สำนักงาน ปลัด																
๓	โครงการส่งเสริมและแม่ ปัญหาภาวะโลกร้อน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม และแม่ปัญหาภาวะโลกร้อน สร้างจิตสำนึก และจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้า ๕ ลำดับที่ ๑	๓๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล คูระ	สำนักงาน ปลัด																

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
(แบบ ผด.๐๒/๑)

๑. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๒๓,๐๐๐ บาท สำหรับใช้งาน ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๒๓,๐๐๐	อบต. คุระ	สำนักงาน ปลัด															
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๕,๘๐๐ บาท จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๕,๘๐๐	อบต. คุระ	สำนักงาน ปลัด															

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔											
						พ.ศ. ๒๕๖๓	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 หรือ ชนิด Network แบบที่ ๒ (๓๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง โดยจัดทำตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดทำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓	๑๕,๐๐๐	อบต. คุระ	กองคลัง								↕				
๔	เครื่องสำรองไฟ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๕๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท ๑) มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) ๒) สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที โดยจัดทำตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดทำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓	๕,๐๐๐	อบต. คุระ	กองคลัง									↕			

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔												
						พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๓							
๕	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๑๕หน้า/นาที่) ๑ เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดทำอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓	๑๐,๐๐๐		กองการ ศึกษาฯ													

๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓												
						พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๓							
๖	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดทำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓	๔,๓๐๐	อบต. คุระ	กองช่าง													

๒. ประเภทครุภัณฑ์ การศึกษา

แบบ ผด.๐๒/๑

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๗	จัดซื้อเครื่องเล่นสแนม	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสแนมพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชิ้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐*๒๙๐*๒๖๐ ซม. คุณลักษณะพื้นฐาน ๑) ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีน ๒) แข็งแรงทนทาน ทนแดดทนฝน ๓) สีที่ใช้เป็นสีที่ไม่มีสารตกค้างและปลอดภัยสารพิษ ปลอดภัยต่อเด็ก ๔) รูปทรงไม่มีอันตรายต่อเด็ก ชิ้นส่วนไม่มีเหลี่ยมคม ๕) ใช้งานได้ทนทานและไม่แตกหักง่าย ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๓	๑๖๐,๐๐๐	ศพด. คุระ	กอง การศึกษา													

๓. ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓					พ.ศ. ๒๕๖๔					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๘	ตู้หม้อต้มพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้หม้อต้มพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งครบชุด สำหรับติดตั้ง ณ ศพต. อบต. คุระ ซึ่งไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติ จัดซื้อตามราคาในท้องตลาด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๔	๓๖,๐๐๐	ศพต. อบต.คุระ	กอง การศึกษา										↔	
๙	พัดลมชนิดติดตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดตั้ง ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับติดตั้ง ณ ศพต. อบต. คุระ ซึ่งไม่ปรากฏ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ ขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๒๐ ลำดับที่ ๒๙	๑๐,๐๐๐	ศพต. อบต.คุระ	กอง การศึกษา										↔	

